



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 4 ฉบับที่ 153 ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2558

ช่วงวันที่ 30 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2558

ภาวะเศรษฐกิจสำคัญในรอบสัปดาห์

- พาณิชย์เผยเงินเพื่อ พ.ค. 58 ติดลบต่อเนื่องเดือนที่ 5 ยืนยันไม่เข้าสู่ภาวะเงินฝืด
- ศูนย์พยากรณ์เผยดัชนีเชื่อมั่น พ.ค. 58 ลดลง 5 เดือนต่อเนื่อง ต่ำสุดรอบ 11 เดือน
- พาณิชย์มีเงินในส่งออกข้าว 58 ถึง 10 ล้านตัน เหตุคู่แข่งเจอภัยแล้ง และความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น
- สำนักงบฯ เผยเบิกจ่ายงบปี 58 ต่ำกว่าเป้า ชิดเส้นเซ็นลงทุน 7 หมื่นล้าน แล้วเสร็จ ก.ค. นี้

กระทรวงพาณิชย์เผยดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อ) เดือนพฤษภาคม 2558 อยู่ที่ระดับ 106.53 ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.27 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 จากเดือนที่ผ่านมา เป็นการติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และเป็นดัชนีที่ต่ำสุดในรอบ 5 ปี 8 เดือน โดยสาเหตุการปรับตัวลดลงของอัตราเงินเฟ้อเป็นผลมาจากการปรับตัวลดลงของราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ และค่าไฟฟ้าที่ปรับลดค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ลดลง 9.35 สตางค์ต่อหน่วย โดยกระทรวงพาณิชย์มองว่าเงินเฟ้อเฉลี่ย 5 เดือนแรกปี 2558 ติดลบ 0.77% และแม้เงินเฟ้อจะติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 แต่ยังไม่ถือว่าเป็นภาวะเงินฝืด ซึ่งคาดว่าเมื่อราคาน้ำมันเริ่มที่จะขยับขึ้น ประกอบกับความต้องการของผู้บริโภคที่เริ่มฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นได้ในช่วงครึ่งหลังของปี ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤษภาคม 2558 ดังนี้ทุกรายการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 โดยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอยู่ที่ 75.6 ลดจาก 76.6 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 11 เดือน ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 65.0 ลดลงจาก 66.0 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายโอกาสในการหางานอยู่ที่ 70.3 ลดลงจาก 71.2 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 91.4 ลดลงจาก 92.7 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยสาเหตุที่ทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวลดลงเนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลต่อความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย หลังจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปรับลดอัตราขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2558 จากเดิมร้อยละ 3.5-4.5 เหลือร้อยละ 3-4 การส่งออกในเดือนเมษายนปรับตัวลดลงร้อยละ 1.70 และคาดว่า การส่งออกทั้งปีจะขยายตัวเพียงร้อยละ 0.2 จากเดิมคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 3.5 ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศปรับเพิ่มขึ้น ราคาพืชผลทางการเกษตรทรงตัวในระดับต่ำ และผู้บริโภคยังมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาค่าครองชีพและกังวลว่ารายได้ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยภาครัฐจะต้องเร่งดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้เม็ดเงินกระจายลงสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด และในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ควรจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และมีผลให้เงินบาทอ่อนค่าลงและช่วยสนับสนุนภาคการส่งออกของไทยได้อีกทางหนึ่ง

กระทรวงพาณิชย์มั่นใจตลอดทั้งปี 2558 ไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ 10 ล้าน เนื่องจากปีนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้ผลผลิตข้าวของหลายประเทศลดลงขณะที่หลายประเทศมีความต้องการนำเข้ามาก แม้ภาคเอกชนจะคาดการณ์ว่า ไทยอาจจะส่งออกข้าวได้เพียง 8.5 ล้านตัน ซึ่งข้อยกคลังซื้อข้าว 2 ล้านตันของจีน คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาซื้อขายกับจีนในการประชุมร่วมไทย-จีน เดือนกรกฎาคมนี้ นอกนี้ไทยก็เตรียมจะเข้าร่วมการประชุมซื้อขายข้าวให้ฟิลิปปินส์อีกหลายแสนตันในเดือนมิถุนายนนี้ อย่างไรก็ตามแม้ว่าในช่วงต้นปี 2558 การส่งออกข้าวยังน้อยกว่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย เวียดนาม และประเทศเพื่อนบ้านของไทย จะส่งผลต่อผลผลิตข้าวที่จะออกสู่ตลาดในฤดูกาลต่อไป และจะทำให้ปริมาณข้าวส่งออกของแต่ละประเทศมีแนวโน้มลดลง ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศไทยที่น่าจะสามารถส่งออกข้าวได้



มากขึ้น สำหรับงบประมาณเปิดเผยผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 พบว่ามีการเบิกจ่าย 1.66 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.7 ของงบประมาณ ต่ำกว่าเป้าหมายที่ต้องเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 69.18 หรือต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ 4.5 ขณะที่งบลงทุนเบิกจ่ายได้ 1.87 แสนล้านบาท หรือร้อยละ 41.7 ของงบลงทุนทั้งหมด แต่หากรวมกับโครงการที่สร้างภาระผูกพันแล้วจะอยู่ที่ร้อยละ 59.34 แต่ก็ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่ต้องเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 67 โดยมีโครงการที่ยังไม่ลงนาม 7.64 หมื่นล้านบาท หรือร้อยละ 24.1 ของงบลงทุน เนื่องจากยังไม่เริ่มดำเนินการอยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างมีผู้เสนอราคาแล้ว รอลงนามในสัญญาแต่อยู่ในการพิจารณาของหน่วยงาน โดยคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ทุกส่วนราชการเร่งทำสัญญาให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งการเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐยังคงเป็นความหวังที่จะช่วยฟื้นเศรษฐกิจของประเทศในครึ่งปีหลัง โดยปัจจุบันการเบิกจ่ายงบลงทุนอาจจะยังต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้แต่ก็ถือว่าขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายออกมาในช่วงก่อน

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์

- ยอดขาดดุลการค้าสหรัฐฯ เม.ย. 58 ลดลงมากที่สุดในรอบ 6 ปี
- ECB คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.05%
- การใช้จ่ายด้านทุนของภาคเอกชนญี่ปุ่นไตรมาสแรกปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.3%
- ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยูโรโซน โดยยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐฯในเดือนเมษายนปรับตัวลดลงร้อยละ 19.2 มูลค่าอยู่ที่ 4.088 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบกว่า 6 ปี จากที่เดือนมีนาคมขาดดุลถึง 5.057 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากยอดการส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 ขณะที่ยอดการนำเข้าลดลงร้อยละ 3.3 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.05 ต่อไป รวมทั้งยังประกาศเดินหน้าซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) จนเสร็จสิ้นโครงการในเดือนกันยายน 2559 โดยมีเป้าหมายที่จะอัดฉีดเม็ดเงินใหม่เข้าสู่เศรษฐกิจของประเทศในยูโรโซน และจัดการกับอัตราว่างงาน และทำให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ใกล้ระดับร้อยละ 2.0 กระทรวงการคลังญี่ปุ่นรายงานตัวเลขการใช้จ่ายด้านทุนของภาคเอกชนในไตรมาสแรกของปีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 คิดเป็นมูลค่า 13.1 ล้านล้านเยน โดยตัวเลขการใช้จ่ายดังกล่าวนี้ครอบคลุมถึงการใช้จ่ายในการสร้างโรงงานและการซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆ การขยายตัวเพิ่มขึ้นดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนมีความเชื่อมั่นต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น

สำหรับราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 62.61 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลง ประกอบกับตลาดคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ จะปรับลดลงส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (8-12 มิถุนายน 2558)

- จีดีพียูโรโซนไตรมาส 1/2558 ครั้งที่ 2
- จีดีพีญี่ปุ่นเบื้องต้น ไตรมาส 2/2558